

# 7 ข้อเท็จจริงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19



## ข้อเท็จจริงที่ 1 วัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ให้เชื้อโควิด-19 แก่คุณ

วัคซีนโควิด-19 ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของไวรัส ดังนั้นจึงไม่สามารถทำให้คุณติดโควิด-19 ได้ วัคซีนโควิด-19 ป้องกันคุณจากไวรัส คุณอาจได้รับผลข้างเคียงหลังจากที่คุณได้รับวัคซีน เช่น ปวดแขนหรือมีไข้ อากาเหล่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา



## ข้อเท็จจริงที่ 2 วัคซีนโควิด-19 มีความปลอดภัยแม้ว่าจะ ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ไม่มีการข้ามขั้นตอนใดๆ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้มานานกว่าทศวรรษ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถผลิตวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว



## ข้อเท็จจริงที่ 3 วัคซีนโควิด-19 อาจป้องกันคุณจากไวรัส ได้มากกว่าหนึ่งสายพันธุ์

ไวรัสจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการกลายพันธุ์เล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวัคซีนโควิด-19 ใช้ได้ผลกับสายพันธุ์ของไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด-19 ที่เราเคยพบมาจนถึงตอนนี้



## ข้อเท็จจริงที่ 4 วัคซีนโควิด-19 ไม่เปลี่ยนดีเอ็นเอของคุณ

วัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีน mRNA และไม่ทำปฏิกิริยากับดีเอ็นเอของคุณแต่อย่างใด วัคซีนจะกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่สร้างแอนติบอดีเพื่อปกป้องคุณจากการติดเชื้อโควิด-19



## ข้อเท็จจริงที่ 5 วัคซีนโควิด-19 ไม่ได้เชื่อมโยงกับภาวะมีบุตรยากหรือการแท้งบุตร

โควิด-19 ไม่ได้ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากในผู้หญิงที่เคยติดเชื้อไวรัส ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าวัคซีนอาจเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก มีข้อมูลบางอย่างแพร่กระจายทางออนไลน์ที่ **ไม่เป็นความจริง** ซึ่งกล่าวว่าโปรตีนในวัคซีนจะรบกวนโปรตีนในรกเด็ก **เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง** กรดอะมิโนจำนวนเล็กน้อยในโปรตีนทั้งสองจะไม่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้น ยังไม่มีการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในหญิงมีครรภ์ แต่หญิงมีครรภ์จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ ในระหว่างการตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 และมีโอกาสที่แพร่เชื้อโควิด-19 ให้กับลูกหลังจากคลอดออกมา ปรีกษาแพทย์เพื่อดูว่าคุณควรได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่



## ข้อเท็จจริงที่ 6 วัคซีนโควิด-19 ไม่มีไมโครชิปหรือ อุปกรณ์ติดตาม

ข้อมูลผิดๆ ที่ว่าวัคซีนโควิด-19 มีไมโครชิปหรืออุปกรณ์ติดตาม **ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเท็จ** เรารู้แน่ชัดว่ามีอะไรอยู่ในวัคซีนแต่ละชนิด รายการส่วนผสมในวัคซีนแต่ละชนิดสามารถดูได้ [ออนไลน์](#)



## ข้อเท็จจริงที่ 7 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือมีภาวะเรื้อรัง ควรได้รับการฉีดวัคซีนทันทีที่ถึงตา ของคุณในการรับวัคซีน

หากคุณมีโรคเรื้อรังอย่างโรคเบาหวาน คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 วัคซีนโควิด-19 มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือมีภาวะเรื้อรัง